

## ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวศึกษา)



**นายสุรพงษ์ เบ้ากลาง** เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ปัจจุบัน อายุ ๗๑ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ ได้รับปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ประธาน บริษัท ประชากรัฐรักสามัคคี ปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และอดีต ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี

**ผลงานด้านวิชาการ** เป็นผู้คิดริเริ่ม ประดิษฐ์ JIG FIGER ในงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งทำให้งานออกมาดี มีคุณภาพ ตรงตามทีลูกค้าและตลาดต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนงานด้านวิชาการ และการศึกษา โดยเห็นได้จากการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และอนุกรรมการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

**ผลงานด้านสังคม** เป็นผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้กับสถานศึกษาทุกระดับ อาทิ ให้การสนับสนุนการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนระบบทวิภาคี การสนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ฐานะยากจน รวมทั้งจัดตั้งกองทุนการศึกษาของนักเรียน และเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์ในการทำนุบำรุงศาสนสถานต่าง ๆ

**ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี** ให้การสนับสนุนโครงการ “มหาวิทยาลัยโรงงาน” ร่วมกับหอการค้าจังหวัดปทุมธานี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม การผลิต ให้การสนับสนุนโครงการวิจัย “ถุงอบแห้งข้าวเปลือก” และให้การสนับสนุนโครงการราชมงคลจิตอาสาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

**จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ** โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพและมีความโดดเด่นด้านอาชีวศึกษา จนปรากฏเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวศึกษา) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป